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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่ 3 
วันที่  13  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายถวิล   ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล   ช่วยรักษา  
2 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
3 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
4 นายคําไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 คําไป่   เข็มอุทา  
5 นายศิวกร  กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร  กุลภา  
6 นางคําพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 คําพันธ์   มุงธิสาร  
7 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน  ไชยโสดา  
8 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
9 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  

10 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
11 นายอุทัย   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย   ศรีสมัย  
12 นายลอน  อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน  อุดทุม  
13 นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  
14 นางสาวสมพร  ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร  ทองเดช  
15 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
16 นายพัฒนา    แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา    แก้วฝ่าย  
17 นายส่วน    เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน    เขียนจันทา  
18 นายคํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 คํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
19 นายโนระชัย   พวงใบดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
20 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 -ลาป่วย-  
2 นางวิจิตตรา   ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 -ลาป่วย-  
3 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 -ลาป่วย-  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายชานนท์  บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์  บงบุตร  
3 นายเกลียม   บุญชาญ เลขานายก  อบต.โพนงาม เกลียม  บุญชาญ  
4 นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสํานักปลัด เกษม  เพ็ชรเลิศ  
5 นางสาวอาทิตยา กิมเตียว ผู้อํานวยการกองคลัง อาทิตยา กิมเตียว  
6 นายวินิจ  ก้อนแพง ผู้อํานวยการกองช่าง วินิจ  ก้อนแพง  
7 นางศิริขวัญ  ใขคํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริขวัญ  ใขคํา  
8 นางสาวปิยพร  แก้วฝ่าย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ปิยพร  แก้วฝ่าย  

 
 

เปิดการประชุม     เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็จะขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภา อบต. ประจําปี 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ  ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนตําบลโพนงาม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ  (ถ้ามี) 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา วันนี้มีสมาชิกลาป่วย 3 ท่าน คือ นายสมชาย สมิตร  นายพิละ ผ่องใสศรี 
ประธานสภา อบต. นางวิจิตตรา ท้าวมะลิ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ประจําปี 2563  ครั้งที่ 2  วันที่ 4 สิงหาคม 2563 

    

มติที่ประชุม   รับรอง  18 เสียง      
    ไม่รับรอง  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง      
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ. 2564 (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 
 

นายถวิล ช่วยรักษา คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  
ประธานสภา อบต. รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่กับสมาชิกทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นแปรญัตติก็ให้       

ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม เรียนท่านประธานสภา กระผมจ่าสิบตํารวจมานพ สมบูรณ์พร้อม ในฐานะ 
     เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ก่อนจะเข้าวาระที่ 2 ก็แจ้งระเบียบข้อกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2563 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้เสนอคําแปรญัตติมาร่วมประชุมการพิจารณาแปร
ญัตติเพ่ือรับฟังเหตุผลและความจําเป็นของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการแปรญัตตินั้นจะกระทําได้เฉพาะขอลด
รายจ่าย ลดจํานวนเงิน หรือตัดทิ้งท้ังโครงการ และจะมีสมาชิกรับรองเหมือนการ
เสนอคําแปรญัตติ ญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภากําหนดไว้ ทั้งนี้ต้องดําเนินการตามข้อ 45 วรรค 
3 และ ข้อ 49 วรรค 1 ห้ามมิให้แปรญัตติขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงิน ตามข้อ 60 ในเมื่อกระบวนการต่างๆ 
เสร็จสิ้นแล้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะส่งรายงานต่อประธานสภา
ท้องถิ่น จากนั้นประธานสภาก็จะส่งหนังสือไปยังสมาชิก ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมตามข้อ 50 และตามรายงานที่สมาชิกทุกท่าน และผู้บริหารได้รับ
แล้วนั้น ต่อไปเป็นระเบียบตามข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2 
ให้ศึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน วรรค 2 ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก วรรค 3 
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่ ในข้อที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก 
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว 
หลังจากนั้นจะพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่ขัดข้อง
เป็นไปตามที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้ วรรค 4 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรค 3  เกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรค 
3 ก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น 
ตามวรรค 3 แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมเว้นแต่กรณีจะต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ในการประชุมต่อวาระที่ 2  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
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นายถวิล ช่วยรักษา เลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายพอสังเขปแล้วนะครับ ต่อไป 
   ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมแปรญัตติสรุปการแปรญัตติที่ประชุมในวันนั้นครับ 
 

นายอนันท์ ไชยตะวงค์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน สําหรับการประชุมใน 
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 วันนั้นกไ็ด้พิจารณาการขอเสนอคําแปรญัตติ มีทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้ 
  1) การแปรญัตติของนายถาวร บุตรสุวรรณ์ ขอแปรญัตติลดทั้งจํานวน 

โครงการส่งเสริมคนรักดนตรี ตั้งไว้ 20,000 บาท ทางคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ลงมติให้คงไว้  

  2) การแปรญัตติของนายสมชาย สมิตร ขอแปรญัตติตัดข้อความ  คําว่า 
สายบ้านนายส่วน – นานายคําไป่ ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติเห็นด้วย
ให้ตัดข้อความออก งบประมาณเหมือนเดิม 

  3) การแปรญัตติของนายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ขอแปรญัตติลดทั้งจํานวน 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1,710,000 บาท ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้
ลงมติไม่เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ แต่นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ขอสงวนคําแปร
ญัตติ เพื่อให้นําเข้าสภาเพ่ือพิจารณา และทางคณะกรรมการก็เห็นด้วยกับการขอ
สงวนคําแปรญัตติ 

  4) การแปรญัตติของนายทองสอน อุ่นแก้ว ขอแปรญัตติลดทั้งจํานวน  
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการนวด
แผนไทย ตั้งไว้ 30,000 บาท ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติเห็นชอบให้
แปรลดทั้งจํานวน และก็ยังมี 1 รายการ คือ โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ จํานวน 1,710,000 บาท ที่ต้องให้สภาดําเนินการพิจารณาอีก
ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

  

นายถวิล ช่วยรักษา ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติสรุป ก็มีทั้งหมด 4 ราย ที่ได้ยื่นเสนอคําแปร 
  ประธานสภาฯ ญัตติ และมีสงวนคําแปรญัตติไว้ก็คือนายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี โครงการก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1,710,000 บาท ที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้สงวนความเห็นไว้ ก็ให้ทางสภาได้พิจารณาลงมติ ส่วนอีก 3 ท่าน ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติก็มติกันแล้ว เชิญท่านอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ได้ชี้แจง
เหตุผลในการขอแปรญัตติครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 
  ส.อบต. หมู่ที่ 10 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร
อ เนกประสงค์  จํ านวน  1,710,000 บ าท  ขอปรั บลดทั้ ง จํ านวน  ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และในวันที่ 9 สิงหาคม 
2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้ให้เหตุผลประกอบการพิจารณาไป
แล้วนั้น มีมติจากคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์จํานวน 3 เสียง ไม่เห็นด้วยกับคํา
แปรญัตติ  และกระผมก็ไม่เห็นด้วยกับการลงมติ ก็ได้ขอสงวนคําแปรญัตติต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือจะได้มาอภิปรายเหตุผลในวาระที่ 2 ต่อไป 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 110 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว จะต้องนําเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่น
ต่อสภาท้องถิ่นรายงานย่อตามวรรค 1 อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย การสงวนคําแปร หมายถึงการที่สมาชิกหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอสงวนคําแปรญัตติของตน ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อความรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติไม่เห็นด้วยกับคําแปรญัตตินั้น เพ่ือให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้
วินิจฉัยอีกครั้งในวาระที่ 2 ว่าเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยตาม
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกระผมจะให้เหตุผลต่อสภาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคําแปรญัตติของกระผมอีกครั้ง เหตุผลที่ขอปรับลดทั้งจํานวนของ
โครงการก่อสร้ า งอาคารอ เนกประสงค์  เหตุผลข้ อ  1)  การที่ จะ ใช้ ที่
สาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร สํานักงาน สถานที่ดับเพลิง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ถือเป็นการใช้ที่สาธารณะอย่างถาวร จะต้อง
ดําเนินการถอนสภาพจากที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 วรรค 2 (1) แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือ
สงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือ
ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน หรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได้ในกรณีต่อไปนี้ (1) ที่ดิน
สําหรับพลเมืองไว้ใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน จะหาที่ดินมา
ให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทําได้โดย
พระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินได้เปลี่ยน
สภาพไปจากที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด
ตามอํานาจกฎหมายอื่น แล้วการถอนสภาพจะทําได้โดยพระราชกฤษฎีกา เหตุผล
ข้อ 2) กองช่างต้องส่งแบบแปลนโครงสร้างของอาคาร แบบแปลน ปร.4 ปร.5 
มาให้สภาพิจารณาประกอบด้วย เหตุผลข้อ 3) งบประมาณที่ตั้งไว้ จํานวน 
1,710,000 บาท คงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง แล้วท่านจะเอาเงินส่วนไหนมา
สมทบ ขอสอบถามก่อน แล้วค่อยสรุปนะครับ เหตุผลข้อ 4) กระผมไม่เห็นด้วยว่า
กรณีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว มีความจําเป็นเร่งด่วน จึงอยากขอให้
สมาชิกพิจารณาคําขอแปรญัตติข้างต้นด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ตามท่ีท่านอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ได้อภิปรายชี้แจงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ 
  ประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1,710,000 บาท ไปแล้วนั้น มี

ท่านใดสงสัยไหมครับ สาเหตุที่ขอปรับลด หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงไหม
ครับ เชิญท่านนายกครับ 
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นายพนม บุญชาญ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.โพนงาม ประชุม สืบเนื่องจากรายละเอียดที่กระผมได้เสนอญัตติไปนั้น อยากจะขอชี้แจง

เพ่ิมเติมเล็กน้อย ก็ให้ทางท่านหัวหน้าสํานักปลัดได้อภิปรายชี้แจงรายละเอียดให้
ทราบ  

 

นายเกษม เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านเลขาสภาฯ  
หัวหน้าสํานักปลัด คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายนายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้า

สํานักปลัด อบต. ในฐานะเจ้าของงบประมาณได้เสนอคณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติต่อ
ประธานสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 
จํานวน 1,710,000 บาท ขอนําเรียนชี้แจงหลักการและเหตุผล ความจําเป็นที่
ท่านนายกเสนอญัตติเข้าสภาเพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณดังกล่าวให้ทางสภา
ได้รับทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาโครงการดังกล่ าว ขอนํา
เรียนตามระเบียบการประชุมสภาฯ ตามข้อบังคับ ข้อ 51 ก่อน กรณี
คณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นชอบตามสมาชิกหรือคณะกรรมการแปรญัตติที่
เสนอคําแปรญัตติและมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมของท่านนายก หมายความว่า 
ตามมติที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการดังกล่าว คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ตามร่างเดิมของคณะผู้บริหาร เพราะฉะนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องให้
สมาชิกผู้มายื่นสงวนความเห็นตลอดจนสงวนคําแปรญัตติ เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ 2 วาระแปรญัตติ ตามที่สภาท้องถิ่นประชุมพิจารณาเข้าวาระที่
ประชุมใหญ่ ในวาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติและให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มี
การยื่นคําแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรและที่แก้ ไขเท่านั้น และถ้า
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติคงร่างเดิม และประธานกรรมการแปรญัตติชี้แจงต่อ
ที่ประชุม แล้วประธานสภาไม่ต้องขอมติ สภาคงร่างเดิมอีกครั้ง ก็เข้าสู่วาระที่ 3 
ท่านเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้เลย และเมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาวาระ
ที่ 2 เสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อในวันเดียวกันได้ แล้วแต่ว่า วันนี้
ท่านจะเข้าวาระที่ 3 เลยก็ได้ เพราะฉะนั้นหมายความว่า คณะกรรมการแปร
ญัตติโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปร
เห็นชอบตามร่างเดิม ท่านสมาชิกที่ยื่นแปรญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ท่านสงวน
คําแปร และท่านได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือได้รับทราบแล้ว ฉะนั้นในวาระนี้ท่าน
ประธานไม่ต้องขอมติว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติหรือสมาชิกผู้ยื่น
คําแปรแต่ประการใด เห็นชอบตามข้อ 51 เพราะฉะนั้นหลักการและเหตุผลที่
กระผมยื่นขอตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เนื่องด้วยจาก
ว่าในชั้นต้นได้ปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหาร สมาชิกบางท่าน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ อบต.โพนงาม ทุกคน ว่าเห็นด้วยที่จะยื่นเสนอสภาขอตั้งงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่หรือไม่ ก็มีหลายท่านเห็นดีด้วย ทางคณะผู้บริหารก็
ไม่ขัดข้อง ประกอบกับเราอยู่ดีๆ ก็ไม่ได้ยื่น เราจะพิจารณางบประมาณในชั้น
สุดท้ายเมื่อได้ร่างแผนงานโครงการโดยเฉพาะงบลงทุนของหมู่บ้านทั้ง 13 
หมู่บ้านแล้ว พอมีเงินเหลือตามประมาณการรายรับ ตามที่ผอ.กองคลังได้ทําสถิติ
แล้วนําเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณปรากฎว่ายังพอมีเงินเหลือที่จะเอามาใช้จ่าย
ในส่วนนี้  ตอนแรกประมาณตั้งไว้ที่  2,000,000 บาท แต่ในแผนตั้ งไว้ที่ 
5,000,000 บาท สํารวจตรวจสอบแบบแล้วอยู่ที่ 4,000,000 ต้นๆ ก็เพียงพอ 
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เพราะฉะนั้น ปี 64 คาดหมายว่างบประมาณจะเข้ามาทั้งเงินรายได้ ทั้งเงิน
จัดสรร และเงินอุดหนุน ฉะนั้นพอมีเงินเหลือก็ทําโครงการเสนอท่านนายกเพ่ือจะ
ยื่นญัตติ เหตุผลความจําเป็น 1) เพ่ือให้บริการชุมชนและสังคม ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 2) เพ่ือการรองรับงานจัดเก็บรายได้ของ อบต.โพนงาม เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
รับข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องทุกข์ บํารุงสุขของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ นอกจากนั้นเพ่ือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือชี้ให้เห็นว่าเรามีการพัฒนา
ในทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากว่าเราก็เห็นสภาพแวดล้อมกันอยู่ ก็มีความจําเป็นเผื่อสภา
จะเห็นใจ ในอนาคตข้างหน้านะครับ ในประเด็นคําถามที่ทางท่านสมาชิกได้ชี้แจง
เหตุผลมีอยู่ 4 ประเด็น 1) สถานที่ก่อสร้าง ถามว่าได้ทําเรื่องขอถอนสภาพที่ดิน
หรือไม่ อย่างไร ขอชี้แจงว่า ในประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่องการขออนุญาตใช้
ที่ดินที่สาธารณประโยชน์ของทบวงการเมืองหรือส่วนราชการ ส่วนราชการก็เป็น
ทบวงการเมืองเช่นเดียวกัน จะขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (มาตรา 8  มาตรา 9) มาตรา 8  ต้องขออนุญาตโดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับกรม ไปถึงกระทรวง ซึ่งขั้นตอนของการขอ
อนุญาตกรณีดังกล่าวนี้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี กว่าจะได้รับอนุญาต 
ยาวนานมาก ทบวงการเมืองขออนุญาตตามมาตรา 8  เป็นคราวๆ ไป หรือเราจะ
ทําควบคู่ไปพร้อมกันก็ได้  2) แบบแปลน ปร4. ปร.5 ถ้ากระผมย้อนถามกลับไป
อีก งบลงทุนในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้ง 13 หมู่บ้าน เกือบ 20 โครงการ ถามว่า
สภาพิจารณาก่อนรับหลักการมีไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมก็อยากถามท่านว่าท่านใช้
หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา เพราะฉะนั้นเรื่อง ปร.4 ปร.5 ผมมีวันนั้น แต่
เป็นแบบแผนผังพร้อมรายละเอียด ฉะนั้นเรื่องแบบแปลนต้องขอความอนุเคราะห์
จากท่านด้วย 3) งบประมาณ 1,710,000 บาท อย่างที่กระผมได้นําเรียนไป
ตั้งแต่ต้นแล้วนั้น ว่าตั้งไว้ก่อน ตั้งไว้เพ่ือเป็นงบประมาณบางส่วนสําหรับการ
ดําเนินงานต่อไป ส่วนแหล่งเงินที่เราคาดการไว้ก็ทีอยู่ 2 แหล่ง คือ ขอโอน
งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย เงินที่คาดไว้ว่าไม่ได้ใช้ แต่เป็นช่วงที่เราใช้จ่ายเงิน
ปกติไปหมดแล้ว จะไม่ทําก่อนแน่นอน ถ้าหากโอนแล้วยังไม่พอก็ต้องเพ่ิงสภา
เช่นเดิม ถ้ามีเงินสะสมพอที่จะใช้ได้ เราก็ขอความอนุเคราะห์จากสภาขอจ่ายขาด
เงินสะสมมาสมทบโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ เมื่อสภาพิจารณาอย่างถี่
ถ้วนแล้วให้มีมติให้คงร่างเดิมของท่านนายก จํานวน 1,710,000 บาท ต้อง
ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี กระผมขอสอบถามเรื่องท่ีดินสาธรณประโยชน์ ปัจจุบันนี้ท่านว่าทําควบคู่ ท่านได้ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 10 ส่งเอกสารไปแล้วหรือยัง ถ้าจะทําก็เริ่มต้นใหม่ได้ ขอแค่ทํานะครับ จะทําวันนี้ก็ได้ 

ส่วนแบบแปลนก็เห็นมาเยอะแล้ว อย่าง ถนนคอนกรีต หรือรางระบายน้ํา แต่
แบบโครงสร้างอาคารเรายังไม่เคยเห็นครับ แล้วเรื่องงบประมาณที่ท่านว่า 1) 
งบประมาณเหลือจ่ายกระผมว่าคงไม่พอครับ 2 ล้าน 3 ล้าน ถ้าจะใช้เงินสะสม
กระผมก็จะให้ท่านดูหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.21/ว6222 เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 กระทรวงมหาดไทย
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 กําหนดให้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรการสนับสนุนพัฒนาการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2559 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้กํากับดูแลให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น
สําคัญ โดยปฏิบัติตามประกาศ คสช. 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2557 ลักษณะโครงการและประเภทที่สามารถนําเงินสะสมไปใช้จ่าย  เป็น
โครงการหรือกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการจัดทํา เพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชนและอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอาศัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 89 ให้ถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ โครงการด้านพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินสะสมอยู่เพียงพอที่จะนํา
จัดทําโครงการได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยู่ไป
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ พ่ีน้องประชาชนด้านดังกล่าว
โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ขาดแคลน 
ชํารุดเสียหาย เป็นต้น โครงการพัฒนาพ้ืนฐานก็มี คือ ก่อสร้างถนน ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สร้างสวนสาธารณะ สร้างสนามกีฬา ไม่ให้สร้างอาคาร อยากให้ท่านไป
ดูหนังสือสั่งการด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ท่านอัษฎาวุฒิ ก็ได้อภิปรายชี้แจงไปแล้ว ทางท่านนายกก็ได้ให้หัวหน้าสํานักปลัด 
  ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้วเช่นกัน ทุกท่านคงพอจะเข้าใจ สงสัยให้ถามนะครับ 
 
นายพนม บุญชาญ ขออนุญาตครับ ตามท่ีท่านอัษฎาวุฒิได้ชี้แจงความเข้าใจในบางส่วน เราก็มีเหตุผล 
นายก อบต.โพนงาม ชี้แจงเหตุผลกํากับเพ่ือให้สภารับทราบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถือว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีให้

ความรู้ในความสงสัยมานาน ก็มอบทางท่านหัวหน้าสํานักปลัดได้ดําเนินการต่อไป 
 
นาเกษม เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนํา 
หัวหน้าสํานักปลัด เรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ในเรื่องของการใช้เงิน

สะสม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 กรณีจะใช้เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสมได้ในกรณีดังต่อไปนี้  1) เพ่ือบริการชุมชนและ
สังคม 2) เพ่ิมพูนรายได้ ตามระเบียบข้อกฎหมายจะแม่กฎหมายแม่ เพราะฉะนั้น
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมจะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกหลักเกณฑ์มารองรับหลายฉบับ ก่อนนั้นมีฉบับที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม จะมีอยู่ประโยค
หนึ่ง คือความจําเป็นเร่งด่วน เมื่อก่อนจะเขียนว่า เพ่ือบริการสังคมและชุมชน 
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และเพ่ิมพูนรายได้ เป็นการหารายได้เข้าอบต.ซึ่งก่อนหน้านั้นบางฉบับได้ถูก
ยกเลิกหมดแล้ว เพราะฉะนั้นคําว่าจําเป็นเร่งด่วน ฉบับปี พ.ศ. 2559 เขายกเลิก
ไปแล้ว และได้แก้ไขไปแล้ว หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินสะสมมีอีกหลายฉบับ ใช้
หลักเกณฑ์ระเบียบฯในปี พ.ศ. 2559 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ จนถึงปัจจุบันนี้ 
ข้อ 89 กับปี พ.ศ. 2559 ส่วนในปี พ.ศ. 2560 ,2561 นั่นคือโครงการตาม
นโยบาย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขาให้ยกเลิกระเบียบกรณีเป็นโครงการ นโยบาย ให้นําเงิน
สะสมมาใช้ได้ อย่างที่ท่านอัษฎาวุฒิชี้แจงมาเมื่อสักครู่ เป็นโครงการตามนโยบาย
รัฐมนตรีนั่นคือ งานตามนโยบายสั่งการมาเป็นช่วงเวลา เพราะรัฐบาลเห็นว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศไม่ใช้เงินสะสม หรือบางแห่งได้ใช้แล้วแต่
ยังไม่หมด หรือบางแห่งได้ใช้จนหมด ขอนําเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ตามท่ีหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม หลายๆ ท่านคงเข้าใจ การใช้เงินท่านก็ได้ 
   ประธานสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ทราบ กลับมาในระเบียบวาระที่ 4  ตามที่ท่านอัษฎาวุฒิได้ยื่น

เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันนั้นเพ่ือขอปรับลดทั้งจํานวน 
แล้วคณะกรรมการไม่เห็นด้วยทั้ง 3 เสียง ดังนั้นจึงนํามาพิจารณาในวันนี้อีกครั้ง 
และท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการขอเสนอคําแปรญัตติลดทั้งจํานวนของท่าน
อัษฎาวุฒิ ผมจะขอมตเิลยนะครับ ท่านใดเห็นด้วยที่จะพิจารณาอีกครั้งยกมือครับ  

 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  13 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย   - เสียง 
 งดออกเสียง  6 เสียง 
 

นายถวิล ช่วยรักษา มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ ตามท่ีท่านอัษฎาวุฒิได้ยื่นเสนอคําแปรญัตติ 
  ประธานสภาฯ 
 

นางสาวสมพร ทองเดช ขออนุญาตท่านประธานสภา ดิฉัน นางสาวสมพร ทองเดช สมาชิกสภา อบต. 
     ส.อบต. หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 8 คือ ณ ตอนนี้เราจะล่าช้าในการขอแปรญัตติของท่านอัษฎาวุฒิ ก็มีมติ

แล้วว่าเสียงส่วนมากเห็นด้วยในการขอแปรญัตติลดทั้งจํานวนของโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขั้นต่อไปก็จะเป็นวาระท่ี 3 ได้แล้วนะคะ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ท่านสมพร เราจะผ่านไปวาระที่ 3 ได้อย่างไร  เมื่อเราลงมติเพ่ือพิจารณาการ 
  ประธานสภาฯ ขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรนะครับ 
  

นางสาวสมพร ทองเดช เข้าใจแล้วค่ะ คิดว่าเป็นการลงมติในวาระท่ี 2 แล้ว ขอบคุณค่ะ 
     ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 

นายถวิล ช่วยรักษา เข้าใจแล้วนะท่านสมพร ต่อไปผมจะขอมติ ตามท่ีอัษฎาวุฒิได้ขอยื่นเสนอคําแปร 
  ประธานสภาฯ    ญัตติโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือปรับลดทั้งโครงการ จํานวน 

1,710,000 บาท ท่านใดเห็นด้วย ให้ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  12 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  1 เสียง   (นายคําไป่ เข็มอุทา) 
 งดออกเสียง  6 เสียง    
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นายถวิล ช่วยรักษา ผ่านนะครับวาระท่ี 2 ส่วนการพิจารณาวาระท่ี 3 ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ 
  ประธานสภาฯ     
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายถวิล ช่วยรักษา ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ เชิญท่านทินกร 
  ประธานสภาฯ    
 

นายทินกร เข็มอุทา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
  ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายทินกร เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 อยากสอบถามท่านนายกเรื่อง

ถนนเส้นบ้านบง – ดงสาร เชื่อมระหว่างบ้านเสาวัด – บ้านดงมะกุ้ม ได้ส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์พร้อมรูปถ่ายมาแล้ว อยากทราบว่าตอนนี้ดําเนินการถึงขั้น
ไหนแล้ว 

 

นายวินิจ ก้อนแพง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ได้รับหนังสือแล้วครับ  
ผู้อํานวยการกองช่าง  ผ่านไปแล้ว ให้ดําเนินการแล้ว เดี๋ยวผมจะไปสอบถามให้อีกทีว่าส่งหนังสือไปหรือ

ยังครับ 
 

นายถวิล ช่วยรักษา มีท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ เชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย  
   ส.อบต.หมู่ที่ 10 อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 อยากสอบถามไปยังกองช่าง

เกี่ยวกับการขยายเขตประปาของหมู่ที่ 1 ตรงหน้าบ้านท่านปลัดณรงค์ ท่านก็
รับปากไปแล้วว่าจะทําให้ ตอนนี้ดําเนินการหรือยังครับ 

 

นายวินิจ ก้อนแพง ขออนุญาตครับ เมื่อวานได้ไปดูราคามาแล้ว และกําลังสั่งวัสดุอยู่ครับ จะเร่ง 
ผู้อํานวยการกองช่าง ดําเนินการให้ครับ  
 

นายถวิล ช่วยรักษา ก็เร่งดําเนินการด้วยนะท่านผอ.กองช่าง มีท่านอื่นๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะนัด 
  ประธานสภาฯ ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 

ปิดประชุม   เวลา  12.10  น. 
 
 
จ.ส.ต.     มานพ    สมบูรณ์พร้อม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ   ถวิล      ช่วยรักษา     ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                           (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 
ประจําปี  2563  ครั้งที่ 3 ลงวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

    ลงชื่อ   เถวียน   ไชยโสดา       ลงชื่อ      -ลาป่วย- 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)      (นายสมชาย  สมิตร) 

สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11    สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 
 

   ลงชื่อ  คําพันธ์   มุงธิสาร        ลงชื่อ    สมพร   ทองเดช 
           (นางคําพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

             สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12       สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 

 
      ลงชื่อ    อุทัย    ศรีสมัย 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 
  


